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Jóhanna setti fund kl.16.15 

Mættir:  Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri, Arna Björk Birgisdóttir fulltrúi 

kennara,  Sólveig Jensdóttir fulltrúi annarra starfsmanna, Ólína Margeirsdóttir 

fulltrúi foreldra, Hreiðar Örn Zoega Stefánsson fulltrúi foreldra. 

 

 

1. Lögð fram tillaga að fundartímum, í athugun hjá Jóhönnu að hafa fundi að 

morgni dags. 

2. Athuga með varamenn í stjórn, til hversu langs tíma eru þeir kosnir ?    

það þarf nýjan varamann fyrir kennara. 

3. Jóhanna talaði við Ástu Steinu um að taka að sér að vera fundarritari í 

Skólaráðinu, hún jákvæð og einróma samþykkt af stjórnarmeðlimum.  

4. Nú vantar nýjan fulltrúa fyrir grenndarsamfélagið, athuga hvort Jón hafi 

einhvern sem hann vill benda á, annars er tilnefndur Pétur Magnússon. 

5. Starfsáætlun skólans var send með fundarboði, fólk á eftir að lesa betur 

yfir og þarf að senda breytingartillögur til Jóhönnu strax um helgina, hún 

þarf að leggja fyrir fund hjá bæjarráði á mánudag. 

6. Fjárhagsáætlun 2012 . 1. Skref einungis tilbúið, næsta skref; hvað þarf 

hver stofnun að skera  niður, skólaráð koma með tillögur um sparnað, 

hvar hefur niðurskurður verið ?  hvað hefur tekist vel ?  og hvað má fara 

betur ?  Jóhanna sendir á fundarmenn samantekt yfir sparnað síðustu ára. 

7. Í mötuneyti hefur verið fjölgun milli ára um 10% okt.2010 – okt.2011. 

8. Samræmd próf, skólinn yfir meðaltali í öllum árgöngum nema í stærðfræði 

4.bekkja, vel gert. 

9. Senda niðurstöður umbótakönnunarinnar á fundarmenn. 

 

 

Fundi slitið kl.17.00 

 

          Í athugun með næsta fundartíma . 

 


